
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕๕7 

วันท่ี 23 พฤษภาคม ๒๕๕7  เวลา  ๑๔.๐๐ น.   
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
๑.นายทรงศักดิ์  กุลรัตน   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายสุจินต  สาครเสถียร  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นางกนกวรรณ     เบญจาทิกุล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายสาธิต   อรุณเวสสะเศรษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
6.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
8.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชกิสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
9.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘  อ.เมือง 
10.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
11.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
12.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑2 อ.เมือง 
13.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
14.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
๑5.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๔ อ.แกลง 
๑6.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.แกลง 
17.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
18.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บานคาย 
19.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานคาย 
20.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
21.นายนิรันดร   ปรัชญกุล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.บานฉาง 
22.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
23.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
24.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชกิสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
25.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
26.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 

ผูไมมาประชุม 
1.นายวิษณุ  เกตุสุริยา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๗ อ.เมือง 
2.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
3.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
4.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  
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ผูเขารวมประชุม 
๑.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๒.นายจารุวัฒน  สุนทรเวชพงษ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายทิวัตถ  ผองแผว   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายศุภศักดิ์        ผุดผอง   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
8.นายทวนธน  คํามีศรี   ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
9.นางมัณฑณา  แสงศิวะฤทธิ์  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
10.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
11.นายสุวิทย  สดใส   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
12.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (3) 
13.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
14.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   หัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
15.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  หัวหนาฝายการเงิน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง 
16.นายชาญชัย        ภิรมจิตร   ผูอํานวยการกองชาง 
17.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
18.นายสุวินัย  สนิทมวง  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
19.นายอรุโณ  อิศรวิชิตชัยกุล  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติฯ 
20.นายธวัชชัย        ใจดี   นิติกร 8 ว  รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
21.นางสาวธัญชนก    ศรีรัตน   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
22.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
23.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
      รก.ผอ.รร.อนุบาลนานาชาติตากสินฯ (วัดหวายกรอง) 
24.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
25.นางมยุรา    กอนทอง  เจาพนักงานธุรการ 4 
26.นางสาวธัญลักษณ จันทรเนตร  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 6ว 
27.นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน    ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
28.นางสาวจินตนา   สนอง    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
29.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักพัฒนาชุมชุน 3 
30.นางสาวแสงฉัตร งามสะอาด  ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
31.นางสาวน้ําเพชร  กลอมเกลี้ยง    ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
32.วาท่ี ร.ต.หญิง กมลวรรณ  สุนทรยาตร  ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
33.นางสาวเสาวณีย   แสนเจก   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
34.นางสาวศศินา   จรรยารักษ   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
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35.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   เจาพนักงานธุรการ 6ว  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
36.นางสาวนฤมล ชัยเขต   เจาพนักงานธุรการ 2 
37.นางกชพร  อรัญถิตย  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
38.นายอุบล    แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชน 5 
39.นางสาวอรุณี  บุญชู   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
40.นางสาวขวัญจิตร สิงหคํา   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 
41.นางสาวทัศนีย ชอบดี   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
42.นายมานพ  มหาประทุม  ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว 
43.นางภัทรานิษฐ จรุงพันธุ   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
44.นางอัมพร   สลับสี   ผูชวยนักวิชาการพัสดุ 
45.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ 
46.นางสาวสุจิวรรณ กาญจนวงศวุฒิ  ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
47.นางอุษา  ชวนชิด   เจาพนักงานธุรการ 5  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
48.นายสุวิทย   แสงสิน   นิติกร 3 
49.นายวิทยา    สนามชัย  นักพัฒนาชุมชุน 5 
50.นางสาวพูลศรี  ภาคพิเศษ  เจาพนักงานธุรการ 6ว 
51.นางณิชาพร  คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
52.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
53.นางสุจิตรา          อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
54.นางรุงนภา  แจงรุงเรือง  หัวหนาฝายตรวจสอบฎีกาฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได 
55.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
56.นายปกรณ   บุราณรัตน  หัวหนาฝายเครื่องจักรกล 
57.นางรัชนี   ตันเกษม   เจาพนักงานธุรการ 6ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายกิจการขนสง 
58.นายประจวบ          รัตนเกตุ   หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
59.นางสาวสวรส รูปแกว   นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
60.พ.จ.อ.พิชัย  วังเกษมสุข  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
61.นายสมพงษ          บุตรสายน้ํา  นายชางโยธา 7ว  

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
62.นายกฤษฎา  บุญญนรังษี  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 7ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการกีฬาและนันทนาการ 
63.นางนฤมล   สืบเสนาะ  เจาพนักงานธุรการ 6ว 
64.นางปราณี  แกกลา   หัวหนาฝายพัฒนาระบบฯ 
65.นางสุภาพร  นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคม 
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66.นางธีระนันท  คําทอง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 4 
67.นายกิติภูมิ   กลอมจิต  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
68.นายอิทธิพล   ปรีชายศ   ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
69.นายพิทวัสชัย รัตนพรวารีสกุล  ผูชวยนิติกร 
70.นางสาวปรียนันท ลภัสกรพิบูล  เจาพนักงานธุรการ 4 

เริ่มประชุม  เวลา  14.20  น. 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล      เม่ือท่ีประชุมพรอม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติ
เลขานุการสภาฯ  องคการ บริหารสวนจังหวัด พ .ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒       
  และขอ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯลงชื่อและอยูในหองประชุม 
  จํานวน.....27.......คน ครบองคประชมุ  
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯคนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 

เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองกลาวเปดประชุม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน เรียนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ประธานสภาฯ จังหวัดระยอง และทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติทุกทาน กระผมรูสึก
  เปนเกียรติ มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ี ไดจัดใหมีการประชุมสภาองคก ารบริหารสวน     
  จังหวัดระยอง  เนื่องจากนายกองคการบริหา รสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติ
  ตอ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจ ารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด   
  ดังนั้น เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สภาองคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง  จึงไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
  ประจําป 2557 ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาบรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้        
  จะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิด
  ประโยชนแก องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผม  
  ขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1           
  ประจําป 2557  
   เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ขอเสนอญัตติท่ีมิไดเสนอลวงหนา
  เปนลายลักษณ อักษร  จํานวน 2 ญัตติ  โดยขอบรรจุเขาระเบียบวาระท่ี 9  เรื่อง  ญัตติ       
  ขอความเห็นชอบใหกองพันสารวัตรทหารเรือท่ี 2 ใชอาคารศูนยรักษาความปลอดภัย      
  รวมระหวางพลเรือน- ตํารวจ- ทหาร ของจังหวัดระยอง (ชั้น 2) และระเบียบวาระท่ี 10   
  เรื่อง ญัตติขอความเห็ นชอบใหหนวยงานอ่ืนใชอาคารเปนสํานักงานเทศบาลตําบลเนินพระ 
  (ชั่วคราว) 

     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
 
 
 

/นางกนกวรรณ… 
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นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบัง คับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ขอ 38 ญัตติท้ังหลายตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาทองถ่ินลวงหนากอน  
  วันประชุมไมนอยกวาหาวันและมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองอยางนอยสองคน แตหาก     
  สภาทองถ่ินนั้นมีสมาชิกสภาทองถ่ินเหลืออยูนอยกวาแปดคนใหมีสมาชิกสภาทองถ่ิ นรับรอง
  หนึ่งคน เวนแตตามกฎหมายหรือระเบียบนี้กําหนดวิธีการเสนอญัตติไวเปนอยางอ่ืน 

ฯลฯ 
   ญัตติท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง 
   ญัตติดังตอไปนี้อาจเสนอดวยวาจาในท่ีประชุมสภาทองถ่ินได โดยใหนําความ      
  ในขอ 39 มาใชบังคับ 

ฯลฯ 
   (๖) ญัตติท่ีประธานท่ีประชุมเห็นควรอนุญาต 

ฯลฯ 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน ขอเชิญเจาหนาท่ีแจกระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับใหมใหท่ีประชุมดวยครับ 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน มีขาราชการยายมาใหม คือนายสุรินทร แสงทอง ตําแหนงรองปลัดองคการบริหาร
ประธานสภาฯ สวนจังหวัดระยอง (คนท่ี ๓) ขอเชิญแนะนําตัวครับ 

นายสุรินทร แสงทอง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม         
รองปลัด อบจ.(๓) นายสุรินทร แสงทอง รองปลัดองคการ บริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๓ ไดมารับราชการท่ี
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยทานนายกองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยองไดมอบหมายใหกํากับดูแลในสวนของการศึกษา ศาสนาและ
  วัฒนธรรม โดยไปประจําท่ีโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ยินดีรับใ ชทานสมาชิกสภาองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยองทุกทาน   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
     สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕๕7 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม ๒๕๕7 
            (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบัง คับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔       

ขอ ๓๓  รายงานการประชุมสภ าทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการ ตรวจ
รายงานการประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึ งคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว ข้ึนอยางนอยสองฉบับ  เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมี
โอกาสตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

    การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

/ประธานสภาฯ… 
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นายทรงศักดิ์ กุลรัตน       ขอเชิญประธานกรรมการ ตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการ ตรวจสอบ
ประธานสภาฯ รายงานการประชุม 

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล   เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล   
กรรมการ /เลขานุการฯ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๑๑ อําเภอ เมือง  ไดรับ  
คกก.ตรวจรายงานฯ       มอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 

ดวยคณะกรรมการตรวจรายงา นการประชุ ม ไดมีการนัดประชุม คณะกรรมการฯ   
ครั้งท่ี 3/2557  เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2557  เพ่ือมาตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ .๒๕๔ ๗  และแกไข       
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้     

ขอ ๑ ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ มีนายอดุลย  นิยมสมาน เปนประธานกรรมการ                
นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ไดแก นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม  ๒๕๕๖  มีจํานวน 25 หนา   มีสมาชิกสภาองคการบริหาร   

สวนจังหวัดระยอง  มาป ระชุมจํานวน ๒0 คน  ไมมาประชุมจํานวน  8  คน  ลาประชุม
จํานวน  1 คน  มีการประชุมท้ังสิ้น  จํานวน 9 วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบ
ตามท่ีไดเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่องอ่ืนๆ  มีผูอภิปราย  ดังนี้   
๑. นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข าศึกษาตอท่ีโรงเรียนมัธยม

ตากสินระยอง 
๒. นายปยะ ปตุเตชะ เรื่อง นโยบายการ เปดรับสมัครนักเรียนเขาศึกษา ท่ีโรงเรียน   

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๓. นายเดชา บุญธรรม เรื่อง ขอขอบคุณทางองคการบริหารสว นจังหวัดระยอง      

ท่ีมอบรถพยาบาลใหกับโรงพยาบาลนคิมพัฒนา 
   โดยเลิกประชุมเวลา  ๑5.5๐ น.         

ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ       
ใหเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุม สภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยองคราวตอไป   

   จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา   

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน     รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 
ประธานสภาฯ ประจําป ๒๕๕7  เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม ๒๕๕7  ซ่ึงไดแจกใหทุกทานอานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    

 ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ
จํานวนเปน องคประชุม ตามขอ ๗๖ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ       
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......26.......คน  ครบองคประชุมตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
/สมาชิกสภาฯ… 



- ๗ - 
 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองคก ารบริหาร     
สวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕๕7  เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม ๒๕๕7    
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมรับ รองรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร   
สวนจังหวัด ระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕๕7  เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม ๒๕๕7    
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงาน การประชุมสภาองคการ บริหาร         
สวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕๕7  เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม ๒๕๕7  

    รับรอง           จํานวน .......24......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓       เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม        

    (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)   

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดว ยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง        
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
           ขอ ๓๑  การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีได   

เบิกตัดป หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับ อนุมัติ จากผูมี อํานาจ        
ใหเบิกตัดปได หรือขยายเวลาเบิกตัดป     

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ                            
รองนายก อบจ.(2)  ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายก อบจ.(2) ดวยองคการบริหาร
    สวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ 
    พ.ศ.2556 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังนี้  
 โอนลด 
 กองชาง 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง          รายการท่ี 29 

  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 กองชาง 
 

/หมวดคาครุภัณฑ… 
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  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง          รายการท่ี 32/15 

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการ บริหารสวนจังหวัดระยอง   
ไดพิจารณาอนุมัติ  ตองเรียนทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานนะครับวาเดิมโครงการท่ีเราตั้งไวเปน
ประเภทโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมคลองชลประทาน ชวงท่ี 4 ในพ้ืนท่ีของเทศบาล
นครระยอง ซ่ึงเราก็ไดทําไปแลว 3 ชวง แตนี้จะเปนช วงท่ี 4 ซ่ึงตั้ งเอาไวยอดเงิน     
3,000,000 บาท แตจากท่ีเราไปประเมินจากท่ีไดกอสรางไปแลวนั้น ไมมีการใชประโยชน
อยางคุมคา  ทางเทศบาลนครระยองจึงขอใหเราเปลี่ยนโครงการเปนโครงการกอสราง          
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมรุงเรือง เทศบาลนครระยอง โดยยอดเงินเทาเดิมนะครับ 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม 
  วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม   
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........26.........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติ 
   ท่ีประชุม 
      สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุ มัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน    

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  
    อนุมัติ       จํานวน ......25.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง      จํานวน ........1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย วิธีการงบประมาณขององคกร ปกครอง         
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ ายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ สิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน  

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

/นายปยะ… 
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นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ                            
รองนายก อบจ.(2)  ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายก อบจ.(2) ดวยองคการบริหาร
    สวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
    พ.ศ.2557 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังนี้  

โอนลด 
 แผนงานงบกลาง 
 งานงบกลาง 
 งบสํารองจาย 
 -  เงินสํารองจาย     รายการท่ี 3.1 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
อําเภอเมืองระยอง 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง(อําเภอเมืองระยอง)  รายการท่ี 27 
- คาท่ีดินและสิง่กอสราง(อําเภอบานคาย)  รายการท่ี 12 
แผนงานการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง(อําเภอเมืองระยอง)  รายการท่ี 14 

 โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข 
งานสาธารณสุข 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- คาครุภัณฑวทิยาศาสตรหรือการแพทย  รายการท่ี 1 

 โอนลด 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
- งบสํารองจาย     รายการท่ี 3.1 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑกีฬา    รายการท่ี 1 

/โอนเพ่ือไป… 
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โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานการศึกษา 
งานการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและสิง่กอสราง   รายการท่ี 12  
โอนลด   
แผนงานเคหะและชุมชน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอแกลง) 
- ประเภท คาท่ีดนิและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 40 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอแกลง) 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 50 
โอนลด 
แผนงานการเกษตร 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอนิคมพัฒนา) 
- ประเภท คาท่ีดินและสิง่กอสราง   รายการท่ี 1  
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานการเกษตร 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอนิคมพัฒนา) 
- ประเภท คาท่ีดินและสิง่กอสราง   รายการท่ี 5 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโ อนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
  ไดพิจารณาอนุมัติ  ก็มีอยูหลายเรื่อง  ก็มีในใบแทรกใหทุกทานใหดู มีอยู 2 แผน  ก็มีอยู        
  2 โครงการท่ีนาสนใจ  ก็คือในรายการท่ี 40 เปนโครงการสรา งถนน ท่ี อบต .หวยยาง        
  ถนนท่ีทาง อบต .หวยยางไดขอใหเรา กอสราง เนื่องจากมีถนนอีก เสนหนึ่งท่ีมีความเดือดรอน
  มากกวา จึงขอใหเราเปลี่ยนแปลงโครงการมากอสร างถนนสายคอนกรีตเสริมเหล็ก       
  สายอัตถากร หมูท่ี 5 ต.หวยยาง ซ่ึงคาบเก่ียวกับหมูท่ี 6 ต.วังหวา และหมูท่ี 4 ต.สองสลึง 
  เนื่องจากถนนเสนนี้ ไดรับความเสียหายมากกวา อบต . หวยยางจึงทําหนังสือใหเราเรื่องขอ
  เปลี่ยนแปลงโครงการ และของ อําเภอนิคมพัฒนา  รายการท่ี 1 โครงการ ขุดลอก สระ       
  ฝายสาธารณะ ซ่ึงเดิมเปน ขุดลอกฝายสาธ ารณะ ซอย 11  ซ่ึงขณะนี้ซอย 11 เปนฝายท่ีมี   
  น้ําอยูจํานวนมาก แลวก็มี ประชาชนไดรับประโยชนจากการใช น้ําในฝายท่ีซอย 11 นี้       
  แตวาในขอบัญญัติงบประมาณของเราก็จะขุดลอกท่ีฝาย นี้ จึง ทําใหชาวบานไดรับ  

 
/ความเดือดรอน... 
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          ความเดือดรอน ทางเทศบาลมะขามคูจึงทําหนังสือมาใหเราวา ขอใหยายไปขุดฝายสาธารณะ
  ท่ีซอย 14 ซ่ึงเปนฝายท่ีตื้นเขิน ไมสามารถเก็บน้ําได  ชาวบานจะไดใชประโยชนนะครับ  
  ขอบคุณครับ 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  
  วาครบจํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........25.........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติ 
   ท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุ มัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
   สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนง บประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   
    อนุมัติ       จํานวน .......24.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .........1........คะแนนเสียง   

ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่อง   ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย     
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗         
    (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)   

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุ ล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย วิธีการงบประมาณขององคกร ปกครอง        
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
           ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจ งงบประมาณรายจาย ในหมวด คาครุภัณฑ  
  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลั กษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานท่ี
  กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารส วนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ                            
รองนายก อบจ.(2)  ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายก อบจ.(2) ดวยองคการบริหาร 
    สวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังนี้  

/แผนงานการศึกษา… 
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   แผนงานการศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
   - คาครุภัณฑสํานกังาน    รายการท่ี 8 
   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายจายประจําป
  งบประมาณ พ .ศ.2557 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน จังหวัดระยอง 
  ไดพิจารณาอนุมัติ  

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม 
  วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม  
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......25......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ    
     รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือข้ึน  
     สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ    
     รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม      เปนอันวา ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมา ณรายจาย
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
    อนุมัติ           จํานวน ......24.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1......คะแนนเสียง   

ระเบียบวาระท่ี ๖       เรื่อง   ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางปรับปรุงอาคารเรียน
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒ ช้ัน เทศบาลตําบลบานปลวกแดง         
    (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)   

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน      
เลขานุการสภาฯ การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗           
  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  
      ขอ ๘๙  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติ      
  จากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้  
     (๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน 
  ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังค ม หรือกิจการท่ี เปน การเพ่ิมพูนรายไดของ      
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดค วามเดือดรอนของประชาชน    
  ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  
        ฯลฯ    
 
 

/ประธานสภาฯ... 
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นายทรงศักดิ์ กุลรัตน     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ   

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ                            
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายก อบจ .ระยอง  ดวยองคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติจายขาดเงิน สะสม เพ่ือดําเนินการโครงการ
  กอสรางปรับปรุงอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 ชั้น เทศบาลตําบลปลวกแดง หมูท่ี 1 
  ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง   งบประมาณ 1 ,063 ,000 .-บาท    
  (หนึ่งลานหกหม่ืนสามพันบาทถวน)  

- สืบเนื่องจากในปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ .2554      
 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดจัดสรรงบประมาณกอสรางปรับปรุงอาคารเรียน               
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 ชั้น ใหกับเท ศบาลตําบลปลวกแดง หมูท่ี 1 ตําบลปลวกแดง      
 อําเภอปลวกแดง  จังหวัด ระยอง เปนเงิน 2,500,000.-บาท (สองลานหาแสนบาทถวน ) 
 โดยองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดทําสัญญาจางกับหางหุนสวนจํากัด              
 ระยองพีแอนดพี คอนสตรัคชั่น ตามสัญญาจางเลขท่ี 211/2555 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 
 เปนเงิน 2,499,000.-บาท (สองลานสี่แสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) แตดําเนินการ       
 ไมแลวเสร็จ ผูรับจางถูกแจงเปนผูท้ิงงาน  

- การดําเนินโครงการท่ียังไมแลวเสร็จ คงเหลือปริมาณงานสวนท่ีเหลือเปนเงิน 
 1,222 ,000 .-บาท (หนึ่งลานสองแสนสองหม่ืนสองพันบาทถวน ) ซ่ึงองคการบริหาร        
 สวนจังหวัดระยอ งไดดําเนินการประกาศจัดซ้ือจัดจางครั้งท่ี 2 โดยมีหางหุนสวนจํากัด      
 บิ๊กเซสคอนโทรล เซอรวิส เปนผูรับจาง ตามสัญญาจางเลขท่ี 268 /2558 ลงวันท่ี         
 25 กันยายน 2556 แตก็ดําเนินการไมแลวเสร็จ ผูรับจางถูกแจงเปนผูท้ิงงาน มีผลทําให 

งบประมาณท่ีตั้ งจายไวหมดระยะเวลาการขยายกันเงิ นไวตอสภาทองถ่ิน งบประมาณจึงต ก
เปนเงินสะสม แตโครงการดังกลาวมีความจําเปนตองดําเนินการใหแลวเสร็จ เพ่ือแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหกับผูเรียนและผูปกครอง ซ่ึงมีสถานท่ีเรียนไมเพียงพอ เนื่องจากจํานวน
ผูเรียนมีจํานวนเพ่ิมข้ึน ทุกป จากเหตุผลดังกลาวองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
จําเปนตองขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ดําเนินการตามโครงการดังกลาว  ซ่ึงขณะนี้องคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง มีเงินสะสมท่ีสามารถใชได เปนเงิน 16,907,635.73.-บาท    
(สิบหกลานเกาแสนเจ็ดพันหกรอยสามสิบหาบาทเจ็ดสิบสามสตางค)   

       จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยองไดพิจารณาอนุมัติ ผมเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ 
  ผูทรงเกียรติ  ตามท่ีไดรายละเอียดไปในญัตติแลวนั้น ผมขออนุญาตอภิปรายเพ่ิ มเพ่ือใหทาน
  สมาชิกสภาฯ ไดเขาใจ จริงๆเทศบาลบานปลวกแดงเปนเทศบาลท่ีมีประชากร แตพ้ืนท่ีของ
  เทศบาลบานปลวกแดงพ้ืนท่ีของเขาแคบ แตมีประชากรเยอะ รายไดของเทศบาล         
  บานปลวกแดงไมมาก ไมเหมือน อบต .ปลวกแดง ซ่ึงมี 200 ลานบาทแลว ก็รองขอวา    
  อบจ.ระยองไปทําอีกอาคารหนึ่ง ทานก็ทราบนะครับวาปลวกแดงเจริญมาก เด็กท่ีปลวกแดง
  เยอะทุกโรงเรียน เราก็ใหเงินไป แตก็ไดเรียนแลววาผูรับเหมา 2 บริษัทท่ีรับงานไป เขาท้ิงงาน 
  แลวก็ขาดโอกาสมานาน ตั้งแตป 2554 จนถึง ป 2557 แลวนะครับ ก็ยังไมแลวเสร็จ      
  เงินหมดอายุของการกันเงิน ก็ตองเปนเงินสะสม  เม่ือตกเปนเงินสะสมเขาเสนอผมมาวา  

/ขอไปจางตอ... 
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      ขอไปจางตอ ประเด็นแรกผมตองดูวากองชางประมาณราคาเปนยังไงถึงผูรับเหมามีปญหาทุกราย 
  อันนี้ก็เปนงานท่ีผมตองดู ประเด็นท่ีสองก็คือวาโครงการนี้ยังเปนประ โยชนท่ีมีประชาชน
  เดือดรอน ตองการใหบุตรหลานยังเรียนอยูหรือไม ก็ทราบวาผูปกครองอยากใหทําเร็วๆ  
  อยากใหเสร็จ จะไดมีโรงเรียนรับเด็ก ประเด็นท่ีสามก็คือวาใชเงินจากไหน ความจริงใชเงิน
  จากป 2557 ก็ได คือเราเอาเงินท่ีมีอยูหรือหาจากไหนก็ไดไปตั้งจาย  แลวก็หาผูรับจาง       
  มาทําตอ แตวาเนื่องจากเรื่องนี้เงินเกายังไมหมด มันตกเปนเงินสะสม ผมก็เลยเห็นวาควรจะ
  จายขาดเงินสะสม เพราะเงินมันตกไปท่ีกองสะสม แลวเงินใหมท่ีมีอยูปนี้สถานการณ
  การเมืองไมดี ไมรูวาเราจะเก็บเงินไดครบกําหนดหรือไม อาจจะ เปนภาระของเรา          
  ตอนปลายปก็ได แตวาเงินสะสมเรามี แลวก็เงินเกาท่ีตกไปแลว ก็จึงใชเงินสะสม      
  มาดําเนินการตอใหแลวเสร็จ ท้ังหลายท้ังปวงผมขอเรียนทานประธานสภาฯ                 
  และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติวาโครงการนี้มีความจําเปน เราก็เลยตองรีบดําเนินการให 
  เม่ือทานเห็นชอบ ผาน สภาฯ ก็ตองไปดําเนินการหาผูประกอบการมาทําใหแลวเสร็จ       
  เพราะมันลาชามานานหลายปแลว ก็จึงเรียนชี้แจงใหทานผูมีเกียรติไดเขาใจ ขอบคุณครับ 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม              
  วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ  หรือไม  
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........25........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติ 
   ท่ีประชุม   
    สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมั ติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรา งปรับปรุง
  อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒ ชั้น เทศบาลตําบลบานปลวกแดง  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางปรับปรุง
  อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒ ชั้น เทศบาลตําบลบานปลวกแดง  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติจ ายขาดเงินสะสมโครงการกอสราง ปรับปรุง   
  อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒ ช้ัน เทศบาลตําบลบานปลวกแดง     
    อนุมัติ           จํานวน .......24......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.......คะแนนเสียง  
   งดออกเสียง    จํานวน ..........1.......คะแนนเสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่อง   ญัตติขอความเห็นชอบกูเบิกเงินเกินบัญชี     
         (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ)  

นายสุจินต สาครเสถียร   ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียนทานประธานสภาองคการบริหาร สวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ                            
รองนายก อบจ .(2)  ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติมนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
    ระยอง  ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดทําสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี  

/วงเงิน ... 
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            วงเงิน  50,000,000.- บาท  (หาสิบลานบาทถวน ) กับธนาคารออมสิน สาขาระยอง   
  เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรและตลาดกลางยางพารา        
  ภาคตะวันออก ซ่ึ งจะครบกําหนดสัญญา 5 ป ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2557 (นับจากวันท่ี
  ลงนามในสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2552) ซ่ึงวงเงินกูเบิกเกินบัญชี
  ดังกลาวนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   มีความจําเปนตองใชเปนเงินทุนหมุนเวียน  
  ในการบริหารจัดการในเรื่องผลผลิตทางการเกษตรตอไปอีก  จึงขอเสนอญั ตติ                 
  ขอความเห็นชอบกูเบิกเงิ นเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาระยอง มาเพ่ือใหสภาองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยองไดพิจารณาเห็นชอบ 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ครับ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวน
นายก อบจ. จังหวัดระยอง ผมเรียนอภิปรายเพ่ิมเพ่ือทําความเขาใจกับทานประธานสภาฯ ผานไปยังทาน
  สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ประเด็นแรก คือเรื่องวงเงินหาสิบลานบาท เพ่ือเปนทุนหมุนเวียน 
 ในเรื่องของตลาดกลางทางการเกษตรและตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก เปนวงเงินเกา 

สภาฯแหง นี้ไดอนุมัติไวเพียงแตระยะเวลาครบ ๕ ป เลยตองเขาสภาฯ เพ่ือทบทวนและ
อนุมัติใหม วาเรายังมีความจําเปน วงเงินนี้ยังใชอยูไหม ขณะนี้วงเงินหาสิบลานมีเงินอยู     
หาสิบสองลานกวาเกือบหาสิบสามลาน นั้นหมายความวาเงินยังอยูครบและการแกปญหา
เรื่องผลผลิตทา งการเกษตร มีกําไรทุกป ดวยเราไดรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล 
เทศบาลและจังหวัดระยอง เพ่ือแกปญหาผลไมท่ีลนตลาด ตองมีการจัดการปญหาเพียงแตวา
ท่ีเรากูไวไมไดเงิน เงินคือเงินกูท่ีทานเขาใจคือ กูมาและคอยๆผอนชําระ อันนี้หมายถึงวาเรา
เอาเงินเขามาใช แนนอนและตองตั้งงบประมาณคืนเขาทุกปพรอมดอกเบี้ย แตวงเงินนี้เราจะ
ใชก็ตอเม่ือมีปญหาเรื่องทางการเกษตร เชน ผลไม เปนเฉพาะทาง ตลาดกลางยา งพารา
ตอนนี้ก็ยังไมไดใช เพราะเขาก็อยูได หมุนเวียนได มีกําไรทุกป ผมเรียนวาเงินหาสิบลานเปน
วงเงินท่ีเราสามารถเบิกใชไดเม่ือยามจําเปน โดยเฉพาะผมเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยัง
ทานสมาชิกสภาฯ วาวงเงินนี้ถามวาทําไมไมอานระเบียบ ไมมีระเบียบหรอกครับ เปดตําราดู
ท่ีกรมก็ไมมี เพราะวาไมมีจังหวัดไหนเขาทํากัน เราตองมีระเบียบข้ันตอนในการท่ีมาของ     
การทบทวนวงเงิน มีความจําเป นไหม ตองผานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ใหความเห็นชอบ 
ผานมาหาป เราไมเคยขาดทุนเลย เราไดชวยเกษตรกร เราไดชวยองคก ารบริหารสวนตําบล 
เทศบาลทองถ่ินจับมือกันชวยไมไดหนักท่ีคนใดคนหนึ่ง ยกเวนรัฐบาล ซ่ึงปนี้รัฐบาลท่ีเคยให
เงินแกปญหาในการช ดเชยเรื่องคาข นสงผลไมทุกป ปหนึ่งประมาณยี่สิบหาลานบาท        
บวกเงินกูอีกประมาณสามสิบลานบาทใหจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราดมาใชใน
การจัดการเรื่องปญหาผลไมตกต่ํา ซ่ึงปนี้ไมไดเพราะวาเรามีปญหาทางการเมือง ทุกคนจึงหัน
มาทาง อบจ. วามีมาตราการอะไรท่ีจะมารองรับผลไมท่ีจะออกมาตอนสิ้นเดือนนี้บาง ในเม่ือ
รัฐบาลมีปญหา จังหวัดก็ไมไดเงินมา เปาหมายหนักก็อยูท่ี อบจ .และทองถ่ินท่ีมีผลไม        
1.ของเราเคยไดเงินจากจังหวัดแตปนี้ก็ไมได ปนี้เรามีวงเงินหา สิบลานบาทนี้ท่ีจะนําเอามาใช 
2.เรามีงบประมาณประจําปอย างนอยปละสิบลานท่ีสงเสริมใหผูปลูกผลไมปรับปรุงคุณภาพ
เพ่ือการสงออก เชน มังคุดผิวมันเพ่ือสามารถนําสงออกตางประเทศได 3.เรามีตะกราเหล็ก 

 
/สําหรับให... 
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 สําหรับใหหนวยงาน ทองถ่ินและหนวยราชการอ่ืนยืม 4.มีกลองบรรจุภัณฑ กลองเกรดเอ 
กลองเกรดบี ท่ีเราทําไวปนี้คงจะหมดสตอกเกลี้ยงไมมีเหลือ เนื่องจากไมไดรับการชวยเหลือ 

 จากรัฐบาลเลย เงินท่ีใหมาชดเชยคาขนสงก็ไมมี กลองก็ไมมี เงินกูยืมท่ีเคยใหมาก็ไมมี 
ตะกราก็ไมมี ตอนนี้รัฐบาลไมมีอะไรใหเลย เหลือเพียง อบจ . ท่ีประชุมท้ังจังหวัดแลว         
เรามีอะไรท่ีจะตองใหตามท่ีเรียน คือวงเงินหาสิบลานท่ีใชหมุนเวียน เงินปรับปรุงคุณภาพ    
ในงบประจําปจัดการไปแลว มีกลองมีตระกราและมีพ้ืนท่ีท่ีเตรียมไวใหขาย เชน โรงพยาบาล
สุนทรภูใชสําหรับเปนจุดใหชาวบานนําของมาขาย นอกจากนี้ไมมีใครชวยชาวบานเหลือแต
ทองถ่ินท่ีมี เชน ตะพงเขาก็มีมาตรการชวยบานแลง นาตาขวัญ สองสลึงหรือพ้ืนท่ีพวกนี้    
เขาก็จะมีคนในพ้ืนท่ีชวยเหลือ หลักการของเราคือมีวงเงินอยูวงเงินเดียวท่ีสามารถหมุนเวียน
มาใชใหกับผลไมท่ีเรากูมาจากธนาคารออมสินระยอง  เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนในเรื่องของ     

 การก ระจายผลผลิต แตว าครบกําหนดสัญญาซ่ึงจะครบวันท่ี 24 พฤษภาคม 2557          
ซ่ึงจะครบ 5 ป เม่ือสัญญาครบก็ตองทําสัญญาใหมจึงตองมีการนําเขาสภาฯ เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบ  เม่ือเห็นชอบแลวก็เขาสูกระบวนการกู ธกส หรือตอสัญญาเพ่ือนําเงินมา
หมุนเวียนใช  ผมเรียนวาตั้งแตเราทํามา 5 ป ไมมีปไหนขาดทุนเลย  เราไดนอยท่ีสุดปท่ีแลว 
นอกนั้นเราก็ไดหลายลานแตเราก็นํามาใชในเรื่องของผลไม ไมไดนํากลับมาเปนรายได      
ของ อบจ . ซ้ือกลอง ซ้ือตะกราก็ใชกําไรจากเงินกอนนี้ ทําใหไมตองไปใชงบประจําป         
จึงเรียนมาผานทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายเสรี สุวรรณวิจิตร ส .อบจ .  เขต 8 
อําเภอเมือง ในญัตตินี้ผมเห็นดวยกับทานนายกเนื่องจากสภาพคลองกับเกษตกรเปนเรื่องท่ี
ตองคูกัน มีคอมเมนตวาในเรื่องของการตอเอกสารบัญชีเงินกูหาสิบลาน บาท จาก           
หนึ่งรอยลาน บาท และมีการปรับลดลงมาเหลือหาสิบลานบาทตามเอกสารท่ี อบจ .แจกมา 
การนําเสน อลักษณะของการใชวงเงินสิ่งท่ีฝากทานประธานสภาฯ ผานไปยังเจาหนาท่ี คือ
ควรจะมี statement ยอนหลัง สามถึงหาเดือน เพ่ือดูถึงความเคลื่อนไหวว าเราไดใชเงิน
หมุนเวียนอยางไรบางในการตออายุสัญญาก็เปนเงินคํ้าของ อบจ .เหมือนกัน ถาเรามีรายงาน
ความเคลื่อนไหวเราก็จะดูไดอยางชัดเจน ในประเด็นท่ีสองผมอยากเสนอวาในอนาคตในเรื่อง
ของการเบิกจายเงิน   เกินบัญชีซ่ึงนําไปใชตอองคกรตางๆของเรา ไมวาจะเปนหนวยงาน
การเกษตรตางๆ ทองถ่ินตางๆ หรือตลาดกลางยางพาราก็ดี สิ่งท่ีอยากจะนําเรียนเพ่ิมเติม   
คือเรื่องของเอกสารท่ีองคกรตางๆนําเงินของเราไปใช ถามีตัวเลขแสดงวาแตละองคกรเอาไป
ใชเทาไหร อยางไร และผลทีไดรับสามารถชวยเหลือประชาชนไดก่ีราย เพราะวาตนเรื่องคือ
เงินงบประมาณของเรา จะไดถูกใชออกมาอยางคุมคาท่ีสุดในการไปชวยเสริมสภาพคลองของ
พ่ีนองเกษตรกร  สิ่งเหลานี้เปนเรื่อง ความพรอมของเอกสาร เวลาทานนายกฯ ไดอภิปราย    
ในสภาฯ นั้น  ผมเขาใจในหลักการแตถามีเอกสารเสริมเขามาจะยิ่งชัดเจนยิ่งข้ึน               
ส.อบจ.หลายๆ ทานท่ีไดไปลงพ้ืนท่ีและมีการชี้แจงเราก็จะสามารถชี้แจงไดดียิ่งข้ึน 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 

/นายปยะ… 
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นายปยะ ปตุเตชะ ตองขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ จริงๆควรจะเปนอยางท่ีทานอภิปราย 
นายก อบจ. คือจะตองมีรายละเอียดยอดเงินปจจุบัน เหลือเทาไหร แต ไมทราบวามีหรือเปลา          
  เพราะผมยังไมไดดู ซ่ึงควรจะมีใหทานสมาชิกสภาฯ ไดตรวจสอบ ผมเรียนวาการบริหารเงิน
  ของเรื่องผลไม เราบริหารไมเหมือนกับจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราดหรือจังหวัดอ่ืนๆ     
  จังหวัดจันทบุรีเขาจายจากเงินงบประมาณทุกป เขาตั้งไวเ ลยวาตองใชยี่สิบลานสามสิบลาน 
  ขาดทุนไปกับเรื่องการชวยเหลือพ่ีนองเกษตรกร เราตองยอมรับวาจันทบุรีมีผลไมเยอะ    
  เขาทําสํานักงานใหมท่ีจันทบุรี มีโรงหม่ีหรืออะไรตอมิอะไรสมบูรณท่ีสุด นั่นคือเมนหลักของ
  องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีท่ีเขาทําซ่ึงเขาจ ะขาดทุนทุกป ของเราพยายามท่ีจะไม
  ขาดทุนและไมใชเงินรายจายประจําปของจังหวัดระยอง เราจะใชความรวมมือระหวางรัฐบาล
  โดยจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ และอบจ .ประสานกันไป  ทุกครั้งเราจะไมเคย
  มีปญหา ไมเคยขาดทุน ไดชวยแตเหนื่อยหนอย ซ่ึงจังหวัดอ่ื นไมยอมเหนื่อยเขาก็เลยตัดเลย
  ท้ิงไมยุงกับรัฐบาล ไมยุงกับจังหวัด เขาใชเงินผานสภาฯ ออกไปเลย เพราะสมาชิกสภาฯ 
      สวนใหญมาจากชาวสวนใชนโยบายนั้น แตของผมคิดวาผลไมเปนสวนหนึ่ง ซ่ึงระยองข้ึนดวย

ผลไมรสล้ํา ถาเราจะไมมีวงเงินหรือไมมีอะไรเลยเขาชว ย ผมวาผลไมจะไมรสล้ํา ผมจึงคิดวา
การบริหารหรือนโยบายในการบริหารนั้นแตกตางกัน แตวาหลังจากนี้เปนตนไปรัฐบาลไมมี 
จังหวัดไมมี เราคงจะเหนื่อยแตเราทําอะไรไมไดเพราะเราเพ่ิงรู เราจะใสแผนปกติของ         
ป ๒๕๕๗ เราก็ไมรูวาเราจะไมไดเงินจากรัฐบาลและจัง หวัด พอตอนนี้เรามารูแตวาแผนและ
งบประมาณของเราไปหมดแลว ไมรูจะแทรกเขามาตรงไหน โชคดีท่ีเรามีเงินโอดีซ่ึงเปนวงเงิน
ท่ีเราใชอยูกับธนาคารออมสิน มีการหมุนเวียนซ่ึงผมก็เรียนวาอันนี้ผมเรียนทานประธานสภาฯ 
ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมหนักใจวาถาปหนาเรื่องผลไมยังเปนแบบนี้อยูอีก 
เราจะประคองตัวไมใหขาดทุน ไมใหเขาเนื้อคงยาก ตองดูปนี้วาระบบเปนอยางไร          
และถาจะใชจะตั้งไวในงบประมาณป ๒๕๕๘ หรือไมและจะตั้งไวเทาไหร เพราะวายังไง     
ผมก็ยังอยากใหพ่ีนองชาวจังหวัดระยองท่ีมีอาชีพทํา สวนผลไมยังคงเปนชาวสวนผลไมตอไป 
ไมใหท้ิงราง เราคงมีมาตรการในการชวยเหลือพอสมควร ผมขอบคุณทานประธานสภาฯ 
ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ 

ส.อบจ.อุทิศ ซื่อประเสริฐ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม          
นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อําเภอเมือง 
อยากจะขอชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องนี้ เนื่องจากในปนี้สภาวะตางๆไมวา จะเปนการเมือง       
หรือเรื่องอะไรก็แลวแต ทางจังหวัดไมไดมีเงิน คชก มาชวยเหลือเก่ียวกับเรื่องทางการเกษตร 
ซ่ึงกระผมในฐานะประธานคณะกรรมการสงเสริมอาชีพ ดูแลเรื่องนี้อยู หนักใจทุกป        
เปนปญหาเรื้อรังตลอด ซ่ึงของเราทางทานนายก อบจ . เรียนใหทราบแลว วาเราทําไมเคย
ขาดทุน ไมเหมือนจังหวัดอ่ืนท่ีเขาตั้งงบประมาณไวซ้ือท้ิงเลย แตของจังหวัดระยองท่ีทํามา   
หาป เราทําไมเคยขาดทุนเพราะซ้ือและสงไปขายท่ีจังหวัดอ่ืน ซ่ึงในปนี้มีองคกรปกครอง   
สวนทองถ่ินตางๆ ไมวาจะเปนในระดับ อบต. หรือเทศบาลตางๆท่ีมีพ้ืนท่ีทางการเกษตร 

 

มีสวนผลไม... 



- ๑๘ - 
 

      มีสวนผลไม อยู ไดมาทําเรื่องขอกูเงินกับเราในโครงการนี้จํานวนท้ังหมด ๑๕ ราย           
เปนบริษัทเอกชน ๓ ราย รัฐวิสาหกิจชุมชน ๔ ราย นอกนั้นเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในวงเงินท้ังสิ้น ๓๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงก็นาจะทันกับเหตุการณท่ีจะไปชวยกระจายสินคา
ทางการเกษตรของจังหวัดระยอง ก็เรียนใหทราบวาเงินตรงนี้ไมมีทางขาดทุน เปนเรื่อง
จําเปนท่ีเราจะตองชวยเหลือเกษตรกรตามท่ีทานนายก อบจ .ไดบอกวาคําขวัญของ       
จังหวัดระยองผลไมรสล้ํานั้นนําหนา เพราะฉะนั้นจึงเปนเรื่องท่ีเราจะตองไปชวยกันและ        
ปหนาคงเปนเรื่องท่ีหนักใจ ปญหานี้เปนปญหาซํ้าซากตั้งแตท่ีผมยังไมเคยเขามาเปนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ปญหาผลไมมีตลอด ผมเคยเปนรองนายกองคการ
บริหารส วนตําบลเคยโดนบังคับซ้ือลําไยเนาๆ ๒ กลองซ่ึงทางพาณิชยจังหวัดของ             
ทางภาคเหนือสงมา บังคับใหขายใหและทางจังหวัดเราบังคับใหตองซ้ือ แตวาทําไมผลไม   
หรือวาสินคาของจังหวัดระยองไมมีการทําแบบนี้ท้ังๆท่ีจังหวัดระยองมีผลไมอยูแคเพียง      
๕ อําเภอ อําเภอเมือง อําเภอบานคาย อําเภอแกลง อําเภอปลวกแดง อําเภอวังจันทร      
ผมถามวาทําไมในสวนของราชการไมวาจะ เปนในสวนของจังหวัดหรือสวนของพาณิชย
จังหวัดไมมีการวางแผนเลยวาในปนี้ผลไมของ อําเภอเมืองจะกระจายไปทางภาคไหน      
หรือจังหวัดไหน ถา อบจ .เราไมเขาไปดําเนิ นการก็คงไมมีหนวยงานไหนท่ีจะเขามาทํา      
อยางจริงจัง และอีกหนึ่งเรื่องคือ เรื่องของเอกสารท่ีเราจะทําเรื่องกู ขอเรียนทาน ส .อบจ.เสรี 
วาเรามีเอกสารตางๆในการท่ีจะแสดงแตวาในวันนี้อาจจะไมไดนํามาแสดงใหทางท่ีประชุม
ทราบ มีเอกสารในเรื่องของการท่ีจะทําเรื่อง วาใครเปนผูมาขอกู ไปทําเก่ียวกับทุเรียน          
ก่ีกิโล กรัม  ก่ีตัน มังคุดเทาไหร เงาะเทาไหร ตรงนี้สามารถดูขอมูลไดท่ีสํานักปลัด             
จึงขอนําเรียนชี้แจง 

นายสุจินต สาครเสถียร    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม              

วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ  หรือไม 
              มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......๒๑......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
      สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบกูเบิกเงินเกินบัญชี  โปรดยกมือข้ึน 
      สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบกูเบิกเงินเกินบัญชี  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกูเบิกเงินเกินบัญชี 
    เห็นชอบ           จํานวน .......๒๐.......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน ........๑.........คะแนนเสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๘    เรื่อง   ญัตติขอความเห็นชอบการสมทบงบประมาณโครงการกอสรางศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง  ระยะท่ี ๒ และโครงการกอสราง
ระบบเตาเผามูลฝอยติดเช้ื อจังหวัดระยอง  ในอัตรารอยละ ๑๐ ของวงเงิน        
ท้ังโครงการ    

         (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ)  

นายสุจินต สาครเสถียร   ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

/นายปยะ… 
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นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกีย รติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียน ทานประธานสภา ฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน                
รองนายก อบจ .(2)  กระผมนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริ หารสวนจังหวัดระยอง ขอแถลง
  รายละเอียดเก่ียวกับญัตติ เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบการสมทบงบประมาณโครงการ
  กอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ระยะท่ี 2 และโครงการ
  กอสรางระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อจังหวัดระยอง ใน อัตรารอยละ 10 ดวยองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง จะเสนอโครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวน ดานการจัดการ        
  ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด จํานวน 2 โครงการ ประกอบดวย โครงการกอสราง    
  ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง วงเงินงบประมาณ 327,580,000 
  บาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบ บกําจัดขยะมูลฝอย ภายในศูนยกําจัดขยะฯ ใหมีระบบท่ี   
  ครบวงจร สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง        
  ในจังหวัดระยองมากําจัดไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพและโครงการกอสรางระบบเตาเผา
  ขยะมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดระยอง วงเงินงบประมา ณ 154,000,000.- บาท เพ่ือแกไข
  ปญหา การจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีไมมีประสิทธิภาพของจังหวัดระยอง และสงเสริม         
  การดําเนินงานดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออยางเปนระบบครบวงจรใหเปนไปตามกฎหมาย  
  และมาตรฐานกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประม าณภายใตแผนปฏิบัติ
  การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2559 
  ซ่ึงหลักเกณฑการพิจารณาโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดังกลาว จะตองจัดสงหนังสือ
  ยืนยันการสมทบงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ินในอัตราไมนอยกวารอยละ 10 
  ของวงเงินงบประมาณท้ังโครงการพรอมท้ังรายงาน การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด    
  ท่ีมีมติเห็นชอบการสมทบงบประมาณ  ในการนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   
  จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง การขออนุมัติสมทบงบประมาณโครงการกอสรางศูนยกําจัด           
  ขยะมูลฝอยรวมแบบครบว งจรจังหวัดระยอง ระยะท่ี 2 และโครงการกอสรางระบบเตาเผา
  มูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดระยอง ในอัตรารอยละ 10 เพ่ือประกอบการพิจารณาขอรับ          
  การสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
  จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้  

1. โครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง วงเงิน
งบประมาณท้ังสิ้น  327,580,000.- บาท  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ยืนยันท่ีจะ
สมทบงบเงินงบประมาณ จํานวนรอยละ 10 ของวงเงินงบประมาณ เปนจํานวนเงิน 
32,758,000.- บาท  

  2. โครงการกอสรางระ บบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดระยอง วงเงินงบประมาณ 
ท้ังสิ้น 154,000,000.- บาท องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ยืนยันท่ีจะสมทบงบเงิน
งบประมาณ จํานวนรอยละ 10 ของวงเงินงบประมาณ เปนจํานวนเงิน 15,400,000.- บาท     
จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบสมทบงบประมาณโครงการกอส รางศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
รวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ระยะท่ี 2 และโครงการกอสรางระบบเตาเผามูลฝอยติด
เชื้อจังหวัดระยองในอัตรารอยละ 10 มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง       
ใหความเห็นชอบ 

/ประธานสภาฯ… 
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นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน            
นายก อบจ. ผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิม เติม    
  ซ่ึงเรื่องนี้ไมใชเรื่องใหมเปนเรื่องเกา ศูนยกําจัดขยะของเราใชชื่อวาศูนยกําจัดขยะครบวงจร
  แตยังไมครบวงจร ยังขาดอีกหลายอยาง สิ่งท่ีขาดก็ไดรองขอไปหลายป อยูในแผนลดและ
  ขจัดมลพิษ มาบตาพุด อยูในแผนมติ ครม . แตไมไดเงินก็ทําใหศูนยกําจัดขยะ ยังไมครบ     
  และมีปญหา บอขยะเราเต็มไปแลวบอหนึ่งเพราะวายังไมครบก็เลยเต็มเร็ว ปญหาขณะนี้มี
  สัญญาณดีบอกวาใหเราเตรียมเรื่องผานสภาฯ คือเรื่องท่ีจะสมทบสิบเปอรเซ็นตท้ังสอง
  โครงการ โครงการแรกคือเรื่องศูนยกําจัดขยะครบวงจร จริงๆตัวเลขท่ีขอไปคือ               
  หารอยกวาลานบาทในเฟสสอง แตวาปรับลดมาเหลือสามรอยยี่สิบเจ็ดลานหาแสนแปดหม่ืนบาท 
  เราสมทบสิบเปอรเซ็นตก็สามสิบสองลานเจ็ดแสนหาหม่ืนแปดพันบาท แตวาตัวนี้ตองมาดูวา
  เราไดเงินหรือไม ถาเราไดเงิน เงินสิบเปอรเซ็นตจะอยูท่ีงบประมาณท่ีเราไ ด ถาไมไดเราก็ไมรู
  วาจะใสไวทําไม แตการท่ีเราผานเพ่ือเอาขอมูล ยืนยันวาทางจังหวัดระยอง ทางสภา  อบจ .    
  มีความพรอม ขอใหรัฐบาลกลางเอาเงินใหเรา เรามีเงินสมทบสิบเปอรเซ็นตใหโครงการนี้ 
  เรื่องท่ีสองโครงการกอสรางเตาเผาขยะติดเชื้อ ทานก็ทราบวาเ รามีโรงแรม เรามีอนามัย
  เรามีคนอยูเปนลานคน ท้ังประชากรแฝง ท้ังเขมร พมา แรงงานอาเซียนท้ังหลายท้ังปวง     
  แตทานรูหรือไมวาขยะติดเชื้อนี้เขาเอาไปไหน ขยะพวกนี้เปนขยะอันตรายท่ีตองมีการกําจัด  
  ท่ีถูกวิธี ไมใชเอาไปท้ิงตามบอน้ํา บอลูกรัง ตามคลองตามท่ี สาธารณะท้ิงราง ตองมี         
  การจัดการ เราก็ศึกษาเรื่องนี้มาตลอด ตอนนี้มีสงขาวดีมาอีกวาจะใหเราในปงบประมาณ 
  ๒๕๕๙ เพราะฉะนั้นนี้คือความเตรียมพรอมท่ีเขาขอเรามาใหเรายืนยันวาเรามีความพรอม  
  สงเรื่องเอกสาร ไปเขาเรื่องท่ีแผน ไปเขาเรื่องท่ีงบประ มาณและเขาจะจัดเงินให เราจึงตอง   
  ใชมติสภาฯ แหงนี้ ใหความเห็นชอบสมทบโครงการดังกลาวท่ีผมบอกไปแลวสองโครงการ
  ดวยกัน เพ่ือเตรี ยมความพรอมใหครบสมบูรณในการขอ เพ่ือท่ีจะไดงบประมาณ             
  จากสวนกลางลงมากับจังหวัดระยอง จึงขอชี้แจงทานประธานสภาฯ ผ านไปยัง             
  ทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน 

นายสุจินต สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม  
รองประธานสภาฯ(๑)   ขอเชิญ ส.อบจ. เสรี สุวรรณวิจิตร 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพในเรื่องขอความเห็นชอบใ นญัตติขอนี้ผมเห็นดวย      
เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับองคกรของเรา เพ่ือท่ีจะเตรียมของบประมาณสมทบเปนเงินอุดหนุน 
จากท่ีเราคลุกคลีเรื่องขยะในทองถ่ินของเราเอง ปญหาขยะตอใหเราทําท่ีกําจัดอยางไรหรือมี
ท่ีกลบฝงมากแคไหนก็ไมจบ ประเด็นนี้ผมจึงอยากฝากทานประธานส ภาฯ ผานไปยัง       
ฝายบริหาร ถามวาทําไมถึงไมจบ เนื่องจากคนไทยเราไมมีวินัยเลย ถาเราไดมีโอกาสไปดูงาน
หรือไปเท่ียวตามประเทศท่ีพัฒนาแลว เชนญี่ปุน การดูแลขยะดีท่ีสุด คือการแยกขยะ         
ท่ีตนทาง ตอใหเราใชวิธีแยกขยะท่ีปลายทางอยางไร มีเครื่องจักรเครื่ องมือท่ีสมบูรณแคไหน  
ก็ไมมีทาง อันนี้เปนคอมเมนเล็กๆ ท่ีผมนําเสนอทานประธานสภาฯ ผานไปยังผูบริหาร      
เผื่ออาจจะสามารถนําไปใชในทองถ่ินเล็กๆได วิธีการท่ีดีท่ีสุดคือการแยกขยะจากตนทาง 

/ซ่ึงเราจะตอง… 
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     ซ่ึงเราจะตองไปแนะนําใหประชาชนในทองถ่ินฟง ผมถื อวา อบจ .เปนหนวยงานใหญ        
และมีงบประมาณท่ีสูง เคยคิดวาจะเปนไปไดไหมท่ีทองถ่ินเล็กๆบางทองถ่ินจะทําเปนโมเดล
แยกขยะจากบานเรือนประชาชน และ อบจ .ใหรางวัลเพ่ือนําเสนอเปนทองถ่ินตนแบบ
เพ่ือท่ีจะใหเกิดแรงจูงใจในการแยกขยะครบรอยเปอรเซ็นต อยากฝากทานประ ธานสภาฯ 
ผานไปยังฝายบริหาร เพ่ืออนาคตมีโครงการอะไรดีดีนําเสนอเรื่องเก่ียวกับขยะจะได     
สมบูรณแบบ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานสภาฯ ผมเห็นดวยกับทานสมาชิกสภาฯ ท่ีไดอภิปรายและก็ไดพยายาม
นายก อบจ. ทําแลว เพราะองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไมอยากรับขยะ ตามตัวเลขวันหนึ่งมีเปน
  พันตัน มีคนมากข้ึนขยะก็เพ่ิมข้ึน เราคงไมมีทางท่ีจะจัดการกับขยะท่ีจะมากข้ึน             
  ตามประชากร แต ในการคัดแยกเปนเรื่องของทองถ่ินท่ีเปนตนกําเนิด เชนจะเปนทองถ่ิน
  เทศบาล ทองถ่ิน อบต .ท่ีจะเปนคนแยก การแยกขยะทานก็ดูทีวี การรณรงคมีมาตลอด         
  และเราก็ยืนยันวาจําเปนตองมีการรณรงค แตวาภารกิจนี้ไมใชหนาท่ีเราตองไปท่ีทองถ่ินท่ี
  เก็บขยะมาสงเรา สิ้นเดือนนี้ผมจะไปเปดท่ีบานทานประธาน ผมก็จะรณรงคแตทานตองเชื่อ
  ผมวามีการรณรงคท่ีไดรางวัลท่ีเทศบาลแกลงท่ีไดผลมาก ผมคิดวาตําบลเล็กๆสามารถ       
  ทําไดงาย  ผมเคยสงรถขยะไปใหตําบลบางตําบลท่ีเพ่ิงเริ่มเก็บใหมเลยนั้นงายใหเขา           
  คัดแยกเลย สวนท่ีเก็บรวมมาแลวถาจะไปสอนเขามันก็ยาก ผมจึงเรียนทานประธานสภาฯ 
  ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ วาทุกอยางเราทําหมดแมแตในโรงเรียนเราก็สง   
  กองทรัพยเขาไปแนะนําสอนแยกขยะ เราตั้งกองทุนไปซ้ือ ทําทุกอยางเพ่ือลดและคัดแยก
  ขยะใหได แตท้ังนี้ท้ั งนั้นตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย ไมใชจากฝายเราฝายเดียว          
  จึงขอเรียนทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติวาเราไดพยายามในทุกทาง 

นายสุจินต สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)     ถาไมมี  ขอใหเลขานุกา รสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม               

วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ  หรือไม  
              มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......๒๔......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบการสมทบงบประมาณโครงการกอสราง            
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง  ระยะท่ี ๒ และโครงการกอสราง
ระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดระยอง  ในอัตรารอยละ ๑๐ ของวงเงินท้ังโครงการ      
โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบการสมทบงบประมาณโครงการกอสรางศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจ รจังหวัดระยอง  ระยะท่ี ๒ และโครงการกอสรางระบบเตาเผา
มูลฝอยติดเชื้อจังหวัดระยอง ในอัตรารอยละ ๑๐ ของวงเงินท้ังโครงการ  โปรดยกมือข้ึน   

 
 
 
 

/มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการสมทบงบประมาณโ ครงการกอสราง ศูนย
กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง ระยะท่ี ๒ และโครงการกอสรางระบบ
เตาเผามูลฝอยติดเช้ือจังหวัดระยอง ในอัตรารอยละ ๑๐ ของวงเงินท้ังโครงการ   

    เห็นชอบ           จํานวน ........๒๓.......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน .........๑.........คะแนนเสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบ ใหกองพันสารวัตรทหารเรือท่ี ๒ ใชอาคาร
 ศูนยรักษาความปลอดภัยรวมระหวางพลเรือน-ตํารวจ-ทหาร ของจังหวัดระยอง (ช้ัน ๒)  

           (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ)    
                    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร ราชการ        
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ 

ขอ ๑๕๕ การใหบุคคลใดใช ประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภท
ท่ีดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหาร ราชการสวนทองถ่ิน  ตองไดรับ ความเห็นชอบจาก
สภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น   

นายสุจินต สาครเสถียร   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(๑)  

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม    
รองนายก อบจ.(2)  นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                         

      ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความประสงคเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
ใหกองพันสารวัตรทหารเรือท่ี 2 ใชอาคารศูนยรักษาความปลอดภัยรวมระหวางพลเรือน-
ตํารวจ-ทหาร ของจังหวัดระยอง (ชั้น 2) ซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุหลังลําดับท่ี ๒๒ ตําบลทาประดู 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  โดยใหดูแลรักษาอาคารตลอดจนครุภัณฑสวนควบใหอยู 
ในสภาพเรียบรอยตลอดไป พรอมท้ังใหรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนทุกประการ            
และจัดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง   

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดโปรดพิจารณาให        
ความเห็นชอบใหกองพันสารวัตรทหารเรือท่ี 2 ใชอาคารศูนยรักษาความปลอดภัย         
รวมระหวางพลเรือน-ตํารวจ-ทหาร ของจังหวัดระยอง (ชั้น 2) ตอไป 

ตองขออธิบายเพ่ิมเติมวาเดิมท่ีดินแปลงนี้ เปนของท่ีดินราชพัสดุและเทศบาลนคร
ระยองไดใชประโยชนอยู ซ่ึงท่ีดินตั้งอยูท่ีปากคลอง ในภายหลังเทศบาลนครระยองไมไดใช
ประโยชน ทางองคการบริหารสวนจังหวัดระยองโดยทานนายกปยะ ปตุเตชะ ไดทําหนังสือ
ไปท่ีราชพัสดุขอใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยองใชประโยชนแท น ตอมาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยองไดตั้งงบเพ่ิมเติมปรับปรุงใหอยูในสภาพท่ีดีพรอมใชงาน ซ่ึงอาคารหลังนี้
ตองขอเรียนวาทางกองพันสารวัตรทหารเรือท่ีสองไดขอใชเปนศูนยรักษาความปลอดภัย
รวมกันระหวางพลเรือน ทหารและตํารวจ และเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับพอแมพ่ีนอง 

/บริเวณแถวนั้น... 



- ๒๓ - 
 

บริเวณแถวนั้นซ่ึงมีชาวกัมพูชา ชาวพมาอยูเปนจํานวนมาก จึงมีการทําเรื่องมาขอเพ่ือใช
สถานท่ีแหงนี้จากองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง               

นายสุจินต สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม              

วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ  หรือไม  
              มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......๒๒......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบใหกองพั นสารวัตรทหารเรือท่ี ๒ ใชอาคารศูนย    
รักษาความปลอดภัยรวมระหวางพลเรือน- ตํารวจ- ทหาร ของจังหวัดระยอง (ชั้น ๒)        
โปรดยกมือข้ึน   

สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบใหกองพันสารวัตรทหารเรือท่ี ๒ ใชอาคารศูนย
รักษาความปลอดภัยรวมระหวางพลเรือน- ตํารวจ- ทหาร ของจังห วัดระยอง (ชั้น ๒)        
โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหกองพันสารวัตรทหารเรือท่ี ๒ ใชอาคารศูนย
รักษาความปลอดภยัรวมระหวางพลเรือน-ตํารวจ-ทหาร ของจังหวัดระยอง (ช้ัน ๒)  

    เห็นชอบ           จํานวน ........๒๑.......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน .........๑.........คะแนนเสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๑๐ เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบ ใหหนวยงานอ่ืนใชอาคารเปน สํานักงานเทศบาล
 ตําบลเนินพระ (ช่ัวคราว)     

   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ)    

นายสุจินต สาครเสถียร   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(๑)                     

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร ราชการ
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ 

ขอ ๑๕๕ การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภท
ท่ีดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหาร ราชการสวนทองถ่ิน  ตองไดรับ ความเห็นชอบจาก
สภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น   

นายสุจินต สาครเสถียร   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(๑)  

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกีย รติทุกทาน  กระผม    
รองนายก อบจ.(2)  นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ดวยองคการบริหาร

สวนจังหวัดระยอง มีความประสงคขอเสนอญัตติเห็นชอบใหสํานักงานเทศบาลตําบลเนินพระ 
ใชพ้ืนท่ีบริเวณอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (หลังเกา)  เพ่ือใชสําหรับ 

/เปนสํานักงาน… 
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 เปนสํานักงานเทศบาลตําบลเนินพระชั่วคราว เนื่องจากสํานักงานเทศบาลตําบลเนินพระ     
มีพ้ืนท่ีใหบริการสาธารณะคับแคบ ทําใหประชาชนไมสามารถติดตอราชการโดยสะดวก  และ
เกิดความลาชาในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ   

จึงเรียนมาเพ่ือสภาอ งคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดโปรดพิจารณาให        
ความเห็นชอบใหสํานักงานเทศบาลตําบลเนินพระ ใชอาคารองคการบริหาร                 
สวนจังหวัดระยอง หลังเกา (ชั้น 2) และครุภัณฑสวนควบ (เครื่องปรับอากาศ) เปนท่ีทําการ 

ผมเรียนทานประธานสภาฯ วาหลังจากท่ีเราข้ึนมาใชอาคารสํานักงานใหมแหงนี้แลว 
สวนอาคารสํานักงานเกามีพรอมท้ังหองประชุมสภาฯ หองทํางาน หองฝายบริหารและไมไดมี
ใครใช แตจริงๆแลวมีคน ขอเขามาใชเยอะไมวาจะเปน สภาเกษตร ปปช . ซ่ึงไดขอ          
ความเห็นชอบ จากสภาฯ แหงนี้ แตวาเทศบาลตําบลเนินพระถาท านไปดูทานจะรูวาเขาไป  
ขอใชพ้ืนท่ีในเขตปาสงวนหนองสนม แตวาเรื่องยังไมไปถึงไหน ในเรื่องนี้ผมเองก็มีสวนชวย
ขอใหกับศาลจังหวัดระยอง ศาลจังหวัดระยองจะยายมาอยูท่ีใกลๆกับศาลอุทธรณภาคสอง 
แตศาลเสนใหญเขาขอทีเดียวผานและไดงบประมาณมาสี่รอยกวาลาน กําลั งปรับพ้ืนท่ี
กอสราง แตทวาเจาของเรื่องจริงๆคือ เทศบาลตําบลเนินพระ แตวาเรื่องไมรูไปไหน เม่ือไมได
จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใชชั่วคราว เขาจึงมาขอใชอาคารหลังเกาของเราและเราเห็นวาเปน
ประโยชนเพราะเราก็อยูในพ้ืนท่ีเนินพระ เลยคิดวาไมมีผลเสียหายประการใด ท้ิงไวไมมีใครใช
กลับจะมีปญหามากกวา สวนเรื่องคาใชจาย คาน้ําคาไฟ ก็ใหทางกองชางไปจัดการแบงแยก
ชัดเจน แตก็อาจจะมีปญหาบางเรื่องท่ีจอดรถ ทานสมาชิกสภาฯ อาจจะไมไดรับความสะดวก
เหมือนเดิม ท่ีจอดรถในบริเวณของ อบจ .อาจจะมีนอยลงเพราะรถมีเพ่ิมมากข้ึนจ ากสวน
ราชการอ่ืนๆ และตอนนี้กําลังแกปญหาอยู อาจจะขามไปทางฝงเกษตรภาคสาม โดยรองปลัด
ไปทําเรื่องประสาน เพ่ือขอจอดรถ อยูในแผนงานท่ีเราจะตองปรับปรุงในองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ตองยอมรับวาเรามีหน วยงานราชการ มีโรงเรียนอัสสัมชัญ  ผูปกครอง 
อุตสาหกรรมตาง ๆ มาใชงานกันเยอะ หนีไมไดท่ีจะไมมีปญหาแตเราก็ตองแกไขใหได         
ผมเรียนวามองไปแลวไมนาจะเสียหายอะไรและนาจะเกิดประโยชนสูงสุดกับเทศบาลตําบล
เนินพระ จึงนําเรื่องญัตตินี้มาเพ่ือขอมติท่ีประชุม 

นายสุจินต สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม              

วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ  หรือไม 
              มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......๒๓......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบใหหนวยงานอ่ืนใชอาคารเปนสํานักงานเทศบาล
ตําบลเนินพระ (ชั่วคราว)  โปรดยกมือข้ึน   

สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบใหหนวยงานอ่ืนใชอาคารเปนสํานักงานเทศบาล
ตําบลเนินพระ (ชั่วคราว)  โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหหนวยงานอ่ืนใชอาคารเปน สํานักงานเทศบาล
ตําบลเนินพระ (ช่ัวคราว)  

    เห็นชอบ           จํานวน .........๒๒......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน ...........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน ..........๑........คะแนนเสียง 

/ระเบียบวาระท่ี ๑๑... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑๑  เรื่อง  ขอความเห็นชอบใหคณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ท้ัง ๑๖ คณะ ดําเนินกิจการของสภานอกสมัยประชุมได 

นายสุจินต สาครเสถียร   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(๑) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ระเบียบกระทรวงมหา ดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๑๑๑  ท่ีประชุมสภาทองถ่ินอาจลงมติให คณะกรรมการสภา ทองถ่ินคณะใด
ดําเนินกิจการของสภาทองถ่ินนอกสมัยประชุมได แตท้ังนี้ไมใหประชุมเกินสามครั้ง  

การประชุมเกินกวากําหนดตามวรรคหนึ่ง จะกระทําไดเม่ือมีเหตุจําเปน และไดรับ
อนุมัติจากประธานสภาทองถ่ิน 

นายสุจินต สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุ ม             

วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ  หรือไม  
              มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....๑๙....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม    

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบให คณะกรรมการสภาองคการบริหารสวน จังหวัด
ระยอง ท้ัง ๑๖ คณะ ดําเนินกิจการของสภานอกสมัยประชุมได โปรดยกมือข้ึน    

สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบให คณะกรรมการสภาองคการบริหารสวน จังหวัด
ระยอง ท้ัง ๑๖ คณะ ดําเนินกิจการของสภานอกสมัยประชุมได โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให คณะกรรมการสภาองคการบริหาร           
สวนจังหวัดระยอง ท้ัง ๑๖ คณะ ดําเนินกิจการของสภานอกสมัยประชุมได  

    เห็นชอบ           จํานวน .......๑๘........คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน ........๑..........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๒   เรื่อ ง  รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการเยาวชน  สตรีและผูสูงอายุ    
สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ   

            (คณะกรรมการเยาวชน  สตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ  เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร    ขอเชิญประธานกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ  
รองประธานสภาฯ(๑)  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุฯ                   

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ  เรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ดิฉันนางสาวอุมา  วิภูษณะ
กรรมการ / เลขานุการฯ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอ ง เขตเลือกตั้งท่ี 4 อําเภอแกลง               
คกก.เยาวชน สตรีฯ          ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ  ใหรายงานผลการประชุม 

ดวยคณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ       
ไดมีการประชุม เพ่ือพิจารณากําหนดการจัดกิจกรรมโครงการรวมพลังสตรี ระยอง         
เนื่องในวันสตรีสากล ประจําป 2557  ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2557 
และครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี  27 กุมภาพันธ 2557 ณ หองประชุม (ชั้น 8)          
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงขอรายงานผลการประชุม ดังนี้ 

/ขอ ๑… 
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ขอ ๑ ท่ีประ ชุมคณะกรรมการฯ มีนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล เปนประธาน
กรรมการ นางสาวอุมา วิภูษณะ เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ              
สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ  มีจํานวน 2 ครั้ง  ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1/255๗ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ 255๗ มีคณะกรรมการมาประชุม
จํานวน ๕ คน ไมมาประชุมจํานวน ๒ คน และครั้งท่ี 2/255๗ เม่ือวันท่ี 2๗ กุมภาพันธ 
255๗ มีคณะกรรมการมาประชุมจํานวน ๔ คน ไมมาประชุมจํานวน ๓ คน ขอรายงานผล
การประชุม ดังนี้ 

ใหมีกิจกรรมโครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวันสตรีสากล ประจํา ป 255๗  
ภายใตแนวคิด “แตกตางอยางเขาใจ สังคมไทยเสมอภาค ” ในวันท่ี ๑๓ มีนาคม 255๗     
ณ หองสรอยเพชร โรงแรมโกลเดนซิตี้  โดยมีรายละเอียดการจัดงาน ประกอบดวย 

1. ผูบรรยาย/วิทยากร คือ นายอารมณ ขวัญมวง และทีมงานแจมบรรเจิด 
   2. กิจกรรมนันทนาการ –  แบงกลุมละลายพฤติกรรม 
   3. แบงกลุมสตรีเพ่ือเขารับความรูทางวิชาการในแตละฐาน จํานวน 5 ฐาน 
   4 ประธานเปดงานโครงการโดยนายก อบจ.ระยอง ทานปยะ ปตุเตชะ 
   5. มอบโลประกาศเกียรติคุณแกสตรีท่ีมีผลงานดีเดนดานตางๆ จํานวน 23 คน 
   6. กลุมสตรี สภาเด็กและเยาวชน และแรงงานสตรี เขารวมกิจกรรม ประมาณ  
  350 คน 

7. ปญหาและอุปสรรค ในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจําป 2557 ไมพบปญหาและอุปสรรคใดๆ จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดทราบ  

นายสุจินต สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)     ถาไมมี  ถือวาท่ีประชุมรับทราบ  

ท่ีประชุม        รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๑๓   เรื่อง  รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
            (คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญประธานกรรมการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายงานผลการประชุม
รองประธานสภาฯ(๑)  คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองดิฉันนางสาวอุมา  วิภูษณะ  
กรรมการ/เลขานุการฯ  สมาชิกสภาองค การบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขตเลือกตั้งท่ี ๔ อําเภอแกลง              
คกก.การศึกษาฯ      ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ  ใหรายงานผลการประชุม 

ดวยคณะกรรมการการศึกษา ศ าสนาและวัฒนธรรม ไดมีการประชุม เพ่ือพิจารณา
เก่ียวกับการ ขอรับงบประมาณการกอสรางอาคารเ รียน เนื่องจาก อาคารเรียนไมเพียงพอ 
รวมท้ังดานอ่ืนๆ ของโรงเรียนบานทาเสา, โรงเรียนวัดชากมะกรูด, โรงเรียนมาบเหลาชะโอน          
และโรงเรี ยนวัดสุขไพรวัน ครั้งท่ี ๑/255๗ เม่ือวันท่ี 2๑ มีนาคม 255๗  ณ หองประชุม 1 
(ชั้น ๘) องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงขอรายงานผลการประชุม  ดังนี้ 

 
/ขอ 1… 
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 ขอ 1  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ มีนายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  เปนประธานกรรมการ  
นางสาวอุมา วิภูษณะ เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ 2   มีผูมาชี้แจงรายละเอียด ไดแก นายปรีชา  นาคศิริ  ผูอํานวยการโรงเรียน
บานทาเสา , นายบัญชา ดีทน ผูอํานวยการโร งเรียนวัดชากมะกรูด , นายเจริญ ครวญหา 
ผูอํานวยการโรงเรียนมาบเหลาชะโอน และนายณรงค วิริยะกิจ ผูอํานวยการโรงเรียน        
วัดสุขไพรวัน  

ขอ 3   รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 
   ครั้งท่ี ๑/255๗  เม่ือวันท่ี 2๑ ตุลาคม 255๗   มีจํานวน ๙ หนา มีคณะกรรมการ 
มาประชุมจํานวน ๕ คน  ไมมาประชุม ๒ คน  ขอรายงานผลการประชุม ดังนี้ 
    3.1  โรงเรียนบานทาเสา  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกอสรางอาคารเรียน 
งบประมาณ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท   
    3.2  โรงเรียนวัดชากมะกรูด  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกอสรางอาคารเรียน  
งบประมาณ  ๓,๔๘๓,๑๐๐  บาท    
    3.3  โรงเรียนมาบเหลาชะโอน  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกอสรางอาคาร
อเนกประสงค งบประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
    3.4  โรงเรียน วัดสุขไพรวัน   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกอสรางอาคาร เรียน    
งบประมาณ  ๙,๑๔๗,๐๐๐  บาท   
   ซ่ึงกองแผนและงบประมาณ  ไดตรวจสอบการขอรับงบประมาณการกอสรางอาคาร
เรียนของโรงเรียนท้ังสี่แหงแลว  ปรากฏวาไมไดอยูในแผนพัฒนาขององคการบริหาร        
สวนจังหวัดระยอง 
  ขอ 4   คณะกรรมก ารการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดมีมติเห็นชอบให
โรงเรี ยนจัดทําเรื่อง ขอรับการสนับสนุนง บประ มาณไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ เพ่ือให
พิจารณากอน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ สงเรื่องไปยังผูวาราชการจังหวัดระยอง
ทราบ ตอจากนั้นจึงสงเรื่องกลับมายั งองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือนําเขา
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และเสนอตอนายกองคการ บริหาร       
สวนจังหวัดระยองพิจารณาตอไป จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดทราบ 

นายสุจินต สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม  
รองประธานสภาฯ(๑)     ถาไมมี  ถือวาท่ีประชุมรับทราบ 

ท่ีประชุม        รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๑๔    เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายสุจินต สาครเสถียร ดวยในวันนี้ไดเชิญสํานักงานสาธารสุขจังหวัดระยองมาใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
รองประธานสภาฯ (๑)  สถานการณโรคไขหวัดใหญในจังหวัดระยอง และการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ    
       เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมไดรับทราบ ขอเชิญนายก อบจ.ครับ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ
นายก อบจ. ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมขออนุญาตเชิญ 
 

/ทานนายแพทย... 
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 ทานนายแพทยส าธารณสุขจังหวัดระยองมาชี้แจงเรื่องท่ีเปนประโยชน เนื่องจากผมถูกเชิญ
ไปแถลงขาวเก่ียวกับเรื่องโรคไขหวัดใหญ ก็มีวัคซีนท่ีสามารถปองกันได แลวก็มีเง่ือนไขท่ีเปน
ประโยชนก็อยากจะใหทานสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบขอมูลแลวนําไปบอกหรือประชาสัมพันธ
กับพ่ีนองประชาชนในจังหวัดระยองท้ังจังหวัดผาน 30 เขต ซ่ึงเปนประโยชน แตก็มีขอจํากัด
บางอยาง ก็ถือโอกาสเรียนท านประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯ เพ่ือท่ีจะไดรับฟง
พรอมๆกัน ก็สามารถสอบถามไดถาทานสงสั ย แลวก็ไปชี้แจงให พ่ีนองประชาชนในจังหวัด
ระยองของเรานะครับ ขอเชิญทานสาธา รณสุขจังหวัดชี้แจงใหความรูในเรื่องดังกลาว 
ขอบคุณครับ 

นพ.ชุมพล สุวรรณ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ                            
นายแพทยสาธารสุข   ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนาย แพทยชุมพล สุวรรณ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด   

จังหวัดระยอง ระยอง ขอเรียนชี้แจงดังนี้ สืบเนื่องมาจากตั้งแตป 2547 มีไวรัสท่ีเขามาสูประเทศ
  ไทยก็คือไวรัสไขหวัดนก และสืบเนื่องตอมาเรื่อยๆ ก็กลายเปนไขหวัดใหญ ก็จะระบาดอยู
  ตามพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย ก็มีทุกป ตั้งแตฤดูฝนและฤดูหนาว กระทรวงสาธารณสุขนั้น
  ไดเห็นอันตรายท่ีเกิดข้ึนก็ไดหาวัคซีนมาฉีดปองกันใหกับพ่ีนองประชาชน แตเนื่องจาก
  งบประมาณท่ีจะตองใชในการฉีดวัคซีนนั้น มีจํานวนจํากัด ก็จึงไดเลือกท่ีจะฉีดผูท่ีมีภาวะ
  ความเสี่ยงสูงกอน หมายถึงวาถาติดเชื้อแลวจะเปนอันตรายถึงชีวิต กลุมเสี่ยงก็จะมี  4 กลุม
  หลักๆ ไดแก กลุมผูสูงอายุ ตั้งแต 65 ปข้ึนไป กลุมหญิงตั้งครรภ 4 เดือนข้ึนไป    
  กลุมเด็ก 6 เดือนถึง 2 ขวบ แลวอีกกลุมก็คือกลุมท่ีมีโรคเรื้อรัง 7 โรค ใน 4 กลุมนี้จะ
  เปนกลุมเปาหมายท่ีจะตองไดรับการฉีดวัคซีน เราก็จะมีกลุมท่ีจะไปควบคุ มโรคก็ ไดแก
  เจาหนาท่ีสาธารณสุข แลวกลุมท่ีตองไปทําลายเชื้อในพ้ืนท่ี ไดแก ปศุสัตว เกษตร เปนตน 
  เพราะฉะนั้นกลุมเปาหมายในจังหวัดระยองท้ังหมดก็จะมีประมาณ 30,000 คน ซ่ึงกระจาย
  อยูพ้ืนท่ีอําเภอตางๆ ของจังหวัดระยอง ซ่ึงแตละอําเภอก็มีมากนอยแตกตาง กันออกไป     
  เราก็จะดําเนินการนําวัคซีนท่ีสั่งซ้ือมาจากตางประเทศโดยผานทางองคการเภสัช   
  แลวก็สงวัคซีนมายังหนวยบริการท่ีเปนหนวยหลัก ก็โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลของ
  รัฐทุกแหง ในท่ีนี้ก็คือโรงพยาบาลท้ัง 8 แหงของจังหวัดระยองนะครับ โดยมีโรงพยาบาล
  สงเสริมสุขภาพก็จะเปนเจาหนาท่ีท่ีจะตองดูแลกลุมเปาหมายเพ่ือใหคําแนะนํา โอกาสนี้ท่ีได
  นําเรียนกับทานสมาชิกสภาฯ ใหทราบก็เพ่ือท่ีจะประชาสัมพันธใหทราบวาทานท่ีเก่ียวของ
  กับประชาชนท่ีจะตองใหคําแนะนํากับประชาชนในกลุมเปาหมายก็สามารถท่ีจะแนะนําใหไป
  ฉีดท่ีโรงพยาบาลได แตเนื่องจากในขณะนี้วัคซีนในจํานวนท้ังหมดยังมาไมครบ จะมาอีกทีก็
  วันท่ี 27 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงก็ตองกระจายไปยังชุมชนในอําเภอตางๆ ของจังหวัดระยอง 
  สวนกลุมท่ีอยูนอกเหนือจากกลุมเปาหมาย ก็สามารถฉีดไดนะครับ แตจะตองเสียคาใชจาย 
  อันนี้ก็เปนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีจะดูแลกลุมเปาหมายท่ีเราเรียกวากลุมเสี่ยง  
  สูงกอน แตถารางกายแข็งแรงก็สามารถสรางภูมิคุมกันเองได โดยการรับประทานอาหาร     
  ท่ีถูกหลัก ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ สิ่งเหลานี้ก็สามารถปองกันโรคในตัวเองได นับตั้งแต        
  1 มกราคม 2557 จนถึงวันนี้ ก็มีผูติดเชื้อประมาณ 1,700 คนนะครับ ก็เปนรองแค   
  จังหวัดลําปาง วัคซีนนี้ถาฉีดแลวจะมีภูมิตานทานภายใน 2 สัปดาห แลวก็จะสามารถ   
  ปองกันเชื้อไดถึง 1 ป พอปหนาก็ตองฉีดใหม ตอนนี้เราก็เตรียมการปองกัน ในกลุมเสี่ยงกอ น
  เทานั้นนะครับ ขอบคุณครับ 

/ประธานสภาฯ… 
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นายสุจินต สาครเสถียร ขอขอบคุณสาธารณสุขจังหวัดระยองไวในโอกาสนี้ท่ีใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ
รองประธานสภาฯ(๑)   ไขหวัดใหญครับ 
   ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ขณะนี้เรามี         
นายก อบจ. รองปลัดฯ ๓ คน ตามกรอบท่ีเราสามารถขอได ทาน รองปลัด อบจ.คนท่ี ๓ เคยเปนปลัดอยู  
  ตําบลบางบุตรและตําบล หวยยาง ผมเลยคิดวาถาเรามีคนมาทํางานเพ่ิมข้ึนไดก็จะสามารถ  
  ทําใหนโยบายหรือการปฏิบัติงานไดดีข้ึ น ผมจึงมอบหมายใหดูแลเรื่องกองการศึกษา ศาสนา
  และวัฒนธรรม (เรื่องกีฬา มวลชนกีฬา อบต .เพ่ิมเติม ) ถือโอกาสนี้เรียนท านสมาชิกสภาฯ   
  วาเราเปดเทอมแลว  เรารับนักเรียนเปนอยางไร โรงเรียนเรามี ๓ แหง ขออนุญาต          
  ทานประธานสภาฯ ใหทานผูบริหารโ รงเรียน ไดมาชี้แจงตัวเลข ขอมูล โรงเรียน                 
  ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ท้ัง ๓ โรงเรียน เพ่ือเปนขอมูลใหกับ             
  ทานสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบ เพราะเราทํางานรวมกัน  มีงบประมาณมีการขอ มีการพัฒนา 
  ท้ังหลายท้ังปวงถาทานผานไปท่ีโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง หรือโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
  ตากสินระยอง เราปรับปรุงถนนทางเขาทุกอยางพรอม เพ่ือรองรับนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน          
  ปนี้ท่ีโรงเรียนมัธยมตากสินระยองมีนักเรียนเพ่ิมข้ึนท้ังหมด ๑,๐๗๗ คน ไมรวมอนุบาล  
 ไมรวมตากสินบานคาย (หวายกรอง) เรามีเดก็เพ่ิมมากข้ึนทวีคูณ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ 

เชิญทาน ผอ.มานิตยและ ผอ.ประพันธ ชี้แจงเพ่ิมเติม 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญทาน ผอ.มานิตย จันวัน ครับ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นายมานิตย จันวัน เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกส ภาฯ ทุกทาน กระ ผม          
ผอ.รร.มัธยมตากสินฯ   นายมานิตย จันวัน ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ขอรายงานเรื่องของโรงเรียนมัธยม            
  ตากสินระยองใหท่ีประชุมไดรับทราบ เรื่องแรกขอรายงานวาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง     
  มีนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี ๓ จํานวน ๒ รุน ตั้ งแตท่ีเราเปดเรียนมามีนักเรียน      
  จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ รุนแรก เม่ือป ๒๕๕๕ จํานวน ๓๓๖ คน และปท่ีผานมา ป ๒๕๕๖ 
  มีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จํานวน๔๘๓ คน ในจํานวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาจาก
  มัธยมตากสินระยองนั้น มีคุณภาพเปนท่ียอมรับ อยางเชนปแร กมีนักเรียนท่ีเรียนตอ     
  โรงเรียนตากสิน ๕๐ เปอรเซ็นตและไปเรียนสายอาชีวะอยู ๓๓ เปอรเซ็นต ท่ีเหลือก็   
  กระจายไป พอมาป ๒๕๕๖ มีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และศึกษาตอท่ีโรงเรียน   
  มัธยมตากสินระยอง ๕๓ เปอรเซ็นต และไปตอท่ีสายอาชีวะ ๔๗ เปอรเซ็น ต อันนี้คือ
  นักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จํานวน ๒ รุน สวนในป ๒๕๕๗ นี้ เรารับนักเรียน           
  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ จํานวน ๒๐ หอง  มีนักเรียนมาสมัครเขาเรียนประมาณ ๑,๒๐๐ คน    
  เรารับไว ๖๐๐ คน ยอดสมัครเกินยอดท่ีรับ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ เรารับท้ังหมด    
  ๑๒ หอง ๓๖๐ คน มีนักเรียนมาสมัครอยู ๕๗๓ คน แตยอมมอบตัวท่ีเราสํารวจเม่ือวันท่ี     
  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗   มียอดนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปท่ี ๑ จํานวน ๖๐๐ คน มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
  จํานวน ๕๑๒ คน  มัธยมศึกษาปท่ี ๓ จํานวน ๖๑๙ คน  มัธยมศึกษาปท่ี ๔ จํานวน  
  ๓๔๘ คน มัธยมศึกษาปท่ี ๕ จํานวน ๒๘๘ คน รวมท้ังสิ้น ๒,๓๖๗ คน นักเรียนท่ีเพ่ิมเขามา 

 

/คือนักเรียน... 
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  คือนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และบุคลากรท่ีทําหนาท่ีในการสอนและสนับสนุน    
  การสอน จํานวน ๒๐๘ คน คิดอัตราเฉลี่ยของครูตอนักเรียน คือ ๑ ตอ ๑๒ คน            
  เปนเกณฑมาตรฐานท่ีสากลยอมรับ 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญทาน ผอ.ประพันธ ภูมิวารินทร ครับ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นายประพันธ ภูมิวารินทร เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ผมขอรายงานผลการ    

ผอ.รร.อนุบาลนานาชาติฯ     ดําเนินงานของโรง เรียน ซ่ึงตอนนี้ผมไดรับ หนาท่ีรับผิดชอบอยู ๒ โรงเรียน คือ
  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองและโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย
  (วัดหวายกรอง ) อันดับแรกขอรายงานผลการรับนักเรียนและขอมูลของโรงเรียนอนุบาล
  นานาชาติตากสินระยอง ขณะนี้โรงเรียนอนุบาลนานาชา ติตากสินระยองเปดทําการเรียน   
  การสอน   ตั้งแตระดับอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ ในชั้นอนุบาล ๑ มีจํานวน      
  ๓๐ หองเรียน เฉลี่ยหองเรียนละ ๒๕-๒๖ คน สวนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๔ มีจํานวน     
  ๒๐ หองเรียน เฉลี่ยนักเรียนประมาณ ๒๖-๒๗ คน ตอหองเรียน สําห รับปญหาอุปสรรค    
  ชวงเปดภาคเรียน ซ่ึงเราตองยายนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ จากเดิมท่ีสนามกีฬากลางจังหวัด
  ระยองยายไปเรียนท่ีฝงอนุบาลซ่ึงอยูติดกับโรงเรียนมัธยมตากสิน อาคารเรียนจึงไมพอ     
  ทําใหตองยายนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๔ ไปใชอาคารเรียนชั่ วคราวของโรงเรียน
  มัธยมตากสินระยอง  จํานวน ๒๐ หองเรียน ทําใหการจราจรในชวงเชาและชวงเย็นติดขัด    
  อยูเล็กนอยแตก็สามารถแกไขไดสวนหนึ่งแลว สําหรับโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน    
  บานคายวัดหวายกรอง ขณะนี้เราเปดการเรียนการสอนจํานวน ๔๙ หองเรียน ประกอบด วย
  ระดับอนุบาล ๑-๓ จํานวน ๒๓ หองเรียน เฉลี่ยนักเรียน ๒๖-๒๗ คนตอ ๑ หองเรียน ระดับ
  ประถมศึกษา จํานวน ๒๖ หองเรียน เฉลี่ยนักเรียน ๒๘-๓๐ คนตอ ๑ หองเรียน สําหรับ    
  ผลการดําเนินงานท่ีผาน มาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคายวัดหวายกรอง   
  เราไดรับการ ประเมินจากภายนอกไดผานท้ังระดับประถมวัยและประถมศึกษา               
  เปนท่ีเรียบรอยแลว เราไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองวงโยธวาทิศ ท่ีแขงขัน
  ระดับประเทศท่ีสนามศุภชลาศัยท่ีผานมา ไดรับรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอลระดับ           
  ภาคตะวันออก ไดรับรางวัลชน ะเลิศกี ฬาฟุตบอลระดับภาคตะวันออก และไดรับรางวัล     
  รองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศท่ีจังหวัดชลบุรี 

นายสุจินต สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม   
รองประธานสภาฯ(๑)  ขอเชิญ ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร  

ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน        
ผมนายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒   
อําเภอแกลง ขออนุญาตเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยัง ผอ .กองชาง เนื่องดวย            
ในเขตพ้ืนท่ีของผม เขต ๒ ตําบลชากพง ตําบลกร่ํา-ชากกระโดน โชคดีไดรับงบประมาณจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในการทําทอรางระบายน้ํา ถนนเพ แกลงกร่ํา           
ชวงตําบลชากพง หนาวัดพลงไสว ตอนท่ีไดงบประมาณถือวาโชคดี แตวาตอนนี้เราเดือนรอน 
เพราะเนื่องจากการดําเนินงานของผูรับเหมา เราท ราบและเราก็พยายามชวยในการ       
ชี้แจงตางๆ ใหกับพ่ีนองประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอน ไดรับทราบถึงปญหา  

/แตเราพยายาม... 
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 แตเราพยายามประสานงานถึงผูอํานวยการกองชาง ทานรับและสั่งแตไมทํา ขอให         
ทานดําเนินการเพราะวาพ่ีนองเขาเดือดรอน จริงๆ ผมไมทราบวาทานประสานงานยังไง   
เพราะตอนนี้บริษัทหยุดการดําเนินงานไปแลว เพราะวามีปญหาจากอุปสรรคในการทํางาน        
ขอเพียงตอนนี้แคใหทาง ผอ .กองชางประสานงานกับทางบริษัทเพ่ือไปยายทอออกหรือ      
ขุดรางดินเพราะวาตอนท่ีเราของบประมาณเราเดือดรอนอยูแล ว เนื่องจากเวลาหนาฝนหรือ
ฝนตกหนักๆทวมจนเอาไมไหว และยิ่งตอนนี้เราไปขุดดินไวเดี๋ยวดินท่ีขุดไวจะไป              
อุดรองระบายน้ําหรือชองระบายน้ําหนักกวาเดิม ผมจึงอยากเอาปญหานี้เขาตอสภาฯ       
เพ่ือใหทางสภาฯ ชวยเหลือกัน วันนี้ดีใจท่ีไดรูจักทานปลัดคนท่ี  ๓ ซ่ึงทานดูแล               
ทางดานศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัด ซ่ึงผมเปนคนท่ีเติบโตมากับวัด มีเรื่องมา       
นําเรียน คือ ทราบวาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองมีงบประมาณสนับสนุนโครงการของ
พระพุทธศาสนาปละ ๗๐๐,๐๐๐ บาท แตการสนับสนุนจะไปถึงยังหลวงพอเจาคณะ จังหวัด 
ปญหานั้นก็คือผมอยูเขตอําเภอแกลง และเขตอําเภอแกลงมีการอบรมพระในแตละป        
ซ่ึงวัดท่ีเปนเจาภาพตองดิ้นรนหาเงินมาเพ่ือจัดโครงการเอง ซ่ึงจะเปนไปไดไหม                
ใหทานรองปลัด คนท่ี ๓ ชวยรับเรื่องนี้ไวและแบงงบประมาณสัก ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท          
เพราะมาประสานงานท่ีจังหวัดแลวไดยาก ถาเปนไปไดใหทานชวยแยกงบประมาณให 

นายสุจินต สาครเสถียร เชิญทานผูอํานวยการกองชาง ครับ 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นายชาญชัย ภิรมยจิตร เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ปญหาท่ี     
ผอ.กองชาง ทานสมาชิกสภาฯ ไดกลาวถึงไว เหตุเกิดจากงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยองท่ีตั้งไวและเปนการดําเนินงานในเขตพ้ืนท่ีของสวนราชการอ่ืน โดยเฉพาะ            
  กรมทางหลวง เหมือนวาเราเขาไปในพ้ืนท่ีของคนอ่ืน การทํางานจึงตองมีการขออนุญาต     
  ในเบื้องตนโ ครงการนี้ตั้งงบประมาณไวนานพอสมควร การขออนุญาตใชเวลานานมาก      
  เราตองกันเงิน งบประมาณไว  ขณะเดียวกันเ ม่ือไดรับอนุญาต แลวการกอสราง         
  ก็ประสบ กับปญหา  เรื่องเสาไฟฟาและทอประปาซ่ึงอยูในเขตทางหลวงเปนพ้ืนท่ีท่ีเราไมได
  มีสวนรับผิดชอบ ไมเหมือนกับถนนถายโอนท่ีเรารับผิดชอบเอง ณ ตอนนี้ถาเปนถนนถายโอน
  ท่ีอยูในความรับผิดชอบของเรา การประสานงานของเราสามารถท่ีจะดําเนินการและสามารถ
  ท่ีจะประสานงานใหประสบผลสําเร็จไดเร็วข้ึน แตกรณีท่ีเกิด คือเม่ือไปเจอเสาไฟฟาและ         
  ทอประปา การประสานงานไปท่ีก ารไฟฟาและประปา ใหกรมทางหลวงประสานงานใหก็   
  เกิดอุปสรรคมากมาย ในขณะเดียวกันก็มีทางออกทางเลือกในเรื่องของการใหถนนจากเดิมท่ี
  กวาง ๕ เมตรใหเหลือ ๓ เมตร เพ่ือท่ีจะลดปญหาของเรื่องการยายเสาไฟฟาและทอประปา 
  ซ่ึงท้ังสองหนวยงานก็อางเหตุวาไมมีงบประมาณ แตโครงการของเราก็เอาไปลงแลวผูรับเหมา
  ก็ดําเนินการไปแลว แตพอไปขุดก็เจอกับอุปสรรค ตอนนี้อยูในระหวางการขออนุญาต
  เปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ีเขาอนุญาตใหเรา ๕ เมตรเหลือเพียง ๓ เมตรเพ่ือลดปญหาตรงนี้   
  ทางแขวงการทางเองก็ไมไดนิ่งนอนใจ ตอนนี้เขาก็พยายามประส านงานเพ่ือชวยเหลือเรา 
  เพราะเราไปทํางานในพ้ืนท่ีของเขา เราก็ตองรอการอนุญาต ซ่ึงตอนนี้ยังไมไดรับการอนุญาต 
  สวนในเรื่องของการขุดคูวางทอระบายน้ํา ยืนยันวา ไดประสานงานใหชางควบคุมงาน        
  ไดประสานกับผูรับเหมาแตวาการดําเนินงานอาจจะมีขอบกพรอง ในสวนนี้ผมเองรับท่ีจะเอา 
 ไปดําเนินงานประสานอีกครั้งหนึ่งเพ่ือท่ีจะหาทางออกในการแกปญหา เขาใจวาชาวบาน 

/เดือดรอน... 
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 เดือดรอน  แตวาเวลาเราสั่งการไปแลว ในเรื่องของการดําเนินการทางผูรับเหมาเองบางครั้ง
เขาก็ไมตอบสนองในการทํางาน เราประสานงาน เราแจงผูรับเ หมาไมตอบสนองบางทีก็เกิด
ปญหาในการทํางาน เราเองก็ไมสามารถท่ีจะดําเนินการไดอยางเต็มท่ี จะยกเลิกสัญญาก็ไมได 
จะไปทําอะไรตางๆก็เกิดปญหาพอสมควรแตคราวนี้จะดําเนินการใหอยางเร็วท่ีสุด 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร 
รองประธานสภาฯ(๑) 

ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร  การประสานไมวาจะเปนแขวงก็ดี เขตก็ดี จริงๆแลวทานพูดถูกวามีระยะเวลา    
ท่ีเราไดงบจาก อบจ .มาสองถึงสามป แตวาไมไดรับการดําเนินการเสียที สวนหนึ่งผมลืม      
นําเรียนวาตองขอขอบพระคุ ณทานรองจารุวัฒน สุนทรเวชพงศ  ทานใหเจาหนาท่ีถือหนังสือ
ไปเลยแตถาเกิดครั้งนี้มีการประสานงานไปแลวแตไมไดรับความสะดวกสบาย ขอใหทานบอก
ผม เดี๋ยวผมจะรวบรวมชาวบานไปปดสํานักงาน ซ่ึงถาไมไหวก็ตองทําแบบนี้                 
เพราะวานานเกินไปแลว 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
รองประธานสภาฯ(๑) 

นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมไมรูวาการท่ี
นายก อบจ. ผมใหงบประมาณไปนั้นผมคิดผิดหรือคิดถูก เพราะตอนท่ียังไมไดก็เดือดรอน พอได
  งบประมาณไปแลวก็เดือดรอนหนักอีก ประเด็นท่ีหนึ่ง คื อถามี งานลักษณะนี้เปนถนนอ่ืน       
  ท่ีไมใชถนน อบจ . ถาทานจะขอมาขอใหทานทบทวนเพราะวาทํางานยากมาก ถาเปนถนน 
  อบต. เทศบาล หรือ อบจ.งายคุยกันก็ทําไดแลว แตถาเปนถนนของกรมทางหลวง แขวงการทาง          
  หมวดการทาง เหนื่อยเลยถาจะติดไฟแดง ติดไฟกระพริบ ในเขตของเขาไมไดเลยตอง        
  ขออนุญาต อันนี้คืออุปสรรคดานหนึ่งท่ีตองเรียนวาเราตองทบทวนวาเราตองทําอยางไร    
  สวนท่ีมีอยูแลวก็ขอใหชวยกันประสานงาน สวนเรื่องวัดผมวาทํายากเพราะมีระเบียบและ
  กติกาชัดเจนวาวัดจะตองทําไดแคไหนเพราะถาใหแลวกลัวจ ะมีปญหา การใหจะตองให           
  โดยภาพรวม เชน  การใหงบประมาณกับเจาคณะจังหวัดเพ่ือนําไปสอนหนังสือใหกับพระ
  ดวยกัน อยางอ่ืนเราก็ใหนอยๆเชน บางปเราใหงบประมาณเชิญพระไปทัศนศึกษาท่ีอินเดีย  

นายสุจินต สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี เชิญเลขานุการสภาฯ อานประกาศปดประชุมสภา องคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๗   

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   ไดประกาศกําหนดสมัยประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจําป  ๒๕๕๗  มีกําหนด     
  ๗ วัน ตั้งแตวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เปนตนมา นั้น บัดนี้ สภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง  ไดพิจารณาเรื่องในกิจการวงงานของสภาอ งคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
  ตามอํานาจหนาท่ีเรียบรอยแลว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔  แหงพระราชบัญญัติ
  องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒      
  จึงใหปดสมัยประชุมสภาอ งคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   สมัยวิสามัญ   สมัยท่ี ๑ 
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   ประจําป  ๒๕๕๗ ตั้งแต วัน ท่ี ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เปนตนไป  จึงประกาศใหทราบ        
  โดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายทรงศักดิ์ กุลรัตน ประธานสภา
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

นายสุจินต สาครเสถียร   ผมขอปดประชุม  ตองขอขอบคุณทุกท านท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม              
รองประธานสภาฯ(๑)  เพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจในการดําเนิน
  กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน 
       และทองถ่ินของเรา และทายนี้ ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข ควา มสมหวัง                  
  ในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุกประการ        

เลิกประชุม  เวลา   ๑6.40 น. 
 
 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 

 

                                                   (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 
   (นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล) 

                                                      เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 

 

 

   

 
                     

 


